

ธรรมศาสตร์ลำปาง ก่อตั้ง ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะรีไซเคิลอำเภอห้างฉัตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำโครงการ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะรีไซเคิล กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน ครั้งที่ 2 ณ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีประชาชนตำบลวอแก้ว มากกว่า 70 คน เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์วีร์ราภัสสร ญ ร้อยเอ็ด อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อการให้บริการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก “Community Based” และกลยุทธ์ “ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบ” ประกอบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีเป้าหมายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบที่ตั้งเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ อันส่งเสริมให้คุณภาพของคนในชุมชนดีขึ้นด้วย

อาจารย์วีร์ราภัสสร ญ ร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้สำรวจข้อมูลและความต้องการพื้นฐานของชุมชนเป้าหมาย คือ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พบว่า ชุมชนต้องการให้แก้ปัญหา “ขยะ” เนื่องจากมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก ในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่ในชุมชนครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ณ ห้องประชุมบ้านหลายทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายวาทีต ปัญญาคม นายอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรม และดิฉันอาจารย์วีร์ราภัสสร ญ ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิรภัทร หลงกุล อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะใน ครัวเรือนในครั้งนี้ โดยมีประชาชนตำบลวอแก้ว จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ท้ายที่สุดจะมีระบบการบริหารจัดการธนาคารขยะหมู่บ้าน 1 ระบบ มีธนาคารขยะหมู่บ้านวอแก้ว จนกระทั่งมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะรีไซเคิล 1 ศูนย์ จากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการจะทำการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะรีไซเคิล ตำบลวอแก้ว จำนวน 2 ครั้ง จะทำให้ทราบถึงความพร้อมของชุมชน ระดับการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการ ธนาคารขยะ และแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม อันจะส่งผลให้ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สามารถพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

